

ตัวชี้วัดที่ 1.28	ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19		
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักงานเลขาธิการกรม		
คำนิยาม	<p>- การบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ของสำนักงานเลขาธิการกรม กรมอนามัย คือ การป้องกันบุคลากรกรมอนามัย โดยการตรวจคัดกรองบุคลากรภายในกรมอนามัย จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ</p> <p>- จัดทำสื่อ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายในกรมอนามัย</p> <p>- มีมาตรการ การเว้นระยะห่าง ในพื้นที่ส่วนสาธารณะภายในกรมอนามัย เช่น การกำหนดที่นั่งในการรับประทานอาหาร การกำหนดที่นั่งในการเข้าร่วมประชุม</p> <p>- ร่วมจัดและสนับสนุน เตรียมความพร้อม ในการจัดประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19</p> <p>- ให้ข้อมูลและให้การปรึกษา แก่หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย และประชาชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19</p> <p>- ติดตามสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี อาทิ รายงานกรมอนามัย เพื่อดำเนินการในส่วนต่างๆ และเพื่อเป็นประโยชน์ให้การดำเนินงานสถานการณ์ COVID-19 ไม่หยุดชะงัก</p>		
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ได้รับคัดกรองอุณหภูมิจนท.กรมอนามัย และผู้ที่มาติดต่อ (ส่วนกลาง) ระยะเวลา 1 กรกฎาคม - กันยายน 2563		
แหล่งข้อมูล	รายงานสถานการณ์โควิด-19 จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองของกรมอนามัย และข่าวสารจากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จากเว็บไซต์ http://covid19.anamai.moph.go.th/th/		
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 2: 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563)		
เกณฑ์การประเมิน: รอบที่ 2: 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563)			
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	<p>Assessment</p> <p>1.1 รายการข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวิเคราะห์</p> <p>1.2 ความรู้ที่น่ามาใช้ในการวิเคราะห์</p> <p>1.3 มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบาย - กำหนดมาตรการ - กำหนดความรู้ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ <p>จำนวนไม่เกิน 600 คำ หรือไม่เกิน 5 หน้า</p>	1	<p>1. มีรายการข้อมูล (0.25)</p> <p>2. มีความรู้ (0.25)</p> <p>3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ (0.5)</p>
2	<p>Advocacy / Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment)</p> <p>2.1 มีข้อเสนอเชิงนโยบาย</p> <p>2.2 มีข้อเสนอมาตรการ</p> <p>2.3 มีประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ</p>	1	มีข้อเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคล้องกับ รายงานผลการวิเคราะห์ (1)
3	<p>Management and Governance</p> <p>3.1 มีวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย</p> <p>3.2 มีวิธีการขับเคลื่อนมาตรการ</p> <p>3.3 มีวิธีการขับเคลื่อนการให้ความรู้</p>	1	<p>1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2)</p> <p>2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน (0.3)</p> <p>3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำ ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)</p>

